

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Lisa Kim (714) 741-5140
Ban Phát triển Kinh tế và Cộng đồng



Thứ Ba, 31 tháng Giêng, 2023

THÀNH PHỐ GARDEN GROVE HỢP TÁC CÙNG FOUNTAIN VALLEY VÀ WESTMINSTER MỞ TRUNG TÂM GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ (NAVIGATION CENTER)

Trong nỗ lực giải quyết tình trạng vô gia cư, Thành phố Garden Grove hợp tác cùng Thành phố Fountain Valley và Westminster, sẽ khánh thành một trung tâm giúp người vô gia cư (navigation center), dự kiến sẽ mở cửa vào mùa thu năm nay. Trung tâm này tọa lạc tại địa chỉ 13871 West Street, Garden Grove, CA 92843, sẽ có nhà tạm trú và nhiều dịch vụ giúp đỡ người vô gia cư.

Thị Trưởng Steve Jones của Garden Grove chia sẻ, "Giải quyết tình trạng vô gia cư là một trong những thử thách lớn nhất, nhưng tôi tin rằng trung tâm sẽ giúp được nhiều người hãy gia đình vô gia cư có được khởi đầu mới qua sự hợp tác với 2 thành phố Westminster và Fountain Valley."

Thị Trưởng Kim Constantine của Fountain Valley cho biết, "Fountain Valley rất hào hứng vì được hợp tác với Garden Grove và Westminster để xây dựng trung tâm giúp người vô gia cư. Chúng tôi hy vọng các dịch vụ và đội ngũ nhân viên sẽ giúp thay đổi được cuộc sống của nhiều người."

Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí của Thành phố Westminster cho biết, "Westminster cam kết tìm cách giải quyết tình trạng vô gia cư vì tình trạng này ảnh hưởng đến những cư dân gặp khó khăn nhiều nhất trong cộng đồng. Chúng tôi rất tự hào vì được hợp tác với Garden Grove và Fountain Valley để xây dựng trung tâm giúp những người vô gia cư."

THÀNH PHỐ GARDEN GROVE HỢP TÁC CÙNG FOUNTAIN VALLEY VÀ WESTMINSTER

“Với đội ngũ nhân viên, các dịch vụ và nhiều nguồn lực, chúng tôi hy vọng sẽ giúp người vô gia cư tự vươn lên được.”

Trung tâm giúp người vô gia cư ở Garden Grove sẽ có nhà tạm trú với 85 giường dành riêng cho nam, nữ hoặc cặp đôi; có nhà bếp lớn; nhà tắm và nhà vệ sinh; phòng giặt đồ; phòng ăn; sân sinh hoạt ngoài trời; tủ cho đồ đạc riêng tư; và những khu vực hỗ trợ cho nhân viên.

Trung tâm giúp người vô gia cư ở Garden Grove chỉ nhận những người được giới thiệu, có các dịch vụ về sức khỏe thể chất lẫn tâm thần; dịch vụ về giáo dục và tìm việc làm; và dịch vụ giao thông.

Để biết thêm thông tin về trung tâm giúp người vô gia cư, xin vào trang web của ba thành phố Garden Grove, Fountain Valley và Westminster.

www.ggcity.org/navigation-center

www.fountainvalley.org/1441/central-cities-navigation-center

www.westminster-ca.gov/departments/city-manager/navigation-center.

Để biết thêm những nỗ lực hiện thời và sắp tới từ Thành phố Garden Grove trong việc hỗ trợ người vô gia cư, xem tại trang web www.ggcity.org/endhomelessness.

###